

การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาส โดยเฉพาะกับผู้พิการขาขาดแล้วการได้กลับมาเดินและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ นับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปีใหม่นี้แบรนด์ขอชวนทุกท่านร่วมส่งต่อความสุขให้กับผู้พิการขาขาดกับมูลนิธิขาเทียม เพื่อนำไปสร้างโรงงานขาเทียมและส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด

แบรนด์ส่งต่อความสุขปีใหม่นี้... ให้ทุกก้าวแข็งแรง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงทราบถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทั่วประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2535 เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา แต่ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการขาเทียมก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีวันหมด เนื่องจากขาเทียมแต่ละขาที่ทำขึ้นนั้นเป็นขาพิเศษที่ต้องวัดขึ้นมา เฉพาะแต่ละคน อีกทั้งผู้พิการจะต้องได้รับการเปลี่ยนขาเทียมใหม่ ทุก ๆ 2 ปี ทำให้จำนวนขาเทียมที่มี ณ ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ตั้งแต่เมื่อปี 2543 เพื่อขอรับบริจาคผ้าแบรนด์ไปหลอมผลิตเป็นอุปกรณ์ประกอบขาเทียม มอบให้แก่ผู้พิการขาขาดซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า ต่อมาเมื่อผ้าแบรนด์เปลี่ยนจากผ้าลุมินีมาเป็นผ้าพลาสติก จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการใหม่ เพราะยังมีผู้พิการขาขาดจำนวนมากที่ยังต้องการโอกาสและ รอคอยความช่วยเหลือจากมูลนิธิขาเทียมฯ “แบรนด์” จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการ โดยทุกผลิตภัณฑ์แบรนด์ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสามารถบริจาค

เงินโดยตรงไปที่มูลนิธิขาเทียมฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001 4 76000 8 โทรศัพท์ 089 840 0884 เพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับคนปกติ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญก้าวไปกับพวกเรา ในการพัฒนาประเทศไทยให้แข็งแรงสืบต่อไป

เด็กหญิงไอริส ปัทมะทิน

หนึ่งในผู้ที่ต้องสูญเสียขาด้วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อ ซึ่งเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิขาเทียมฯ โดยได้รับมอบขาเทียมพระราชทานเมื่อตอนที่อายุได้เพียง 11 เดือนเท่านั้น

“หนูดีใจมากที่ได้รับขาเทียม หนูเคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมขาหนูไม่เหมือนกับขาของเพื่อน ๆ แต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วและขอขอบคุณที่มูลนิธิฯ ทำให้หนูได้วิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนและยังได้ทำกิจกรรมอีกหลาย ๆ อย่างเหมือนกับคนทั่วไป เช่น บันจอร์ยานตีแบด และรู้สึกดีใจมาก ๆ ก็คือการได้เดินเพราะหนูชอบเดินมากคะ”

ปัจจุบันน้องไอริสอายุ 9 ขวบแล้ว และในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา น้องไอริสยังได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาช่วยคุณป้าทำงานที่ร้านอาหาร ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำขาเทียมใหม่ที่มูลนิธิขาเทียมฯ เนื่องจากน้องโตขึ้น จึงต้องทำขาใหม่เพื่อปรับขนาดให้เหมาะสม

